



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖๐๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร/ประธานสภาคณาจารย์ (กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบริหาร)

เนื่องด้วยการดำเนินการสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งบริหารต่าง ๆ ตามข้อบังคับประธานสภาคณาจารย์เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง ได้ดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับซึ่งเห็นว่ายังมีข้อจำกัดอันอาจเกิดปัญหาทางการดำเนินการ ประกอบกับ จากสรุปผลการสัมมนาประธานสภาคณาจารย์ทั่วประเทศ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้หารือเกี่ยวกับการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการสรรหาอธิการบดี นั้น

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบริหาร (ประธานสภาคณาจารย์ คือ อาจารย์ชัช พงษ์ศิริวัฒน์ วาระนั้น) ได้เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อบังคับฯ เกี่ยวกับการสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยเห็นควรให้สภามหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัย ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

๑. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗
๒. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๕
๓. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๒

เนื่องจากข้อบังคับฯ ดังกล่าวข้างต้น ยังมีข้อจำกัดอันอาจเกิดปัญหาทางปฏิบัติในการดำเนินการสรรหา การตีความทางกฎหมาย และปัญหาเชิงนโยบาย อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับภาวะการณ์ปัจจุบันอยู่หลายประการ อันอาจเกิดปัญหาการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง หรือปัญหาความแตกแยกในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงและแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวมีความเหมาะสม เกิดผลตามเจตนารมณ์ของการกำหนดข้อบังคับฯ อาจารย์ชัช พงษ์ศิริวัฒน์ จึงได้จัดทำแนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับฯ โดยเปรียบเทียบเนื้อหาเดิม เนื้อหาที่ปรับปรุง/แก้ไข และเหตุผลเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาแต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษาข้อมูลในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาการ ดำเนินการให้ชัดเจน แล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กพร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ